



INSURANCE UPDATE

โครงการทัศนศึกษาฐานระบบปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาฐานระบบปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงระบบปฏิบัติการคลังสินค้า (ขาเข้าและขาออก) เช่น การจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า การแบ่งแยกสินค้าแต่ละประเภท การขนถ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว (ขนพาเลท) เพื่อโหลดขึ้นเครื่องบิน การจัดเก็บและดูแลสินค้าขณะอยู่ระหว่างการขนส่งบนเครื่องบิน รวมถึงวิธีการจัดการสินค้ากรณีที่มีความเสียหาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาฐานไปปรับใช้ในการพิจารณาปรับประกันภัยและการจัดการสินค้าใหม่ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนรรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1208

ทุนอบรม ISJ Advanced Course รุ่นที่ 30

สมาคมประกันวินาศภัยญี่ปุ่น (The General Insurance Association of Japan (GIAJ)) ได้มอบทุนการอบรมวิชาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 30 ในหัวข้อ “Challenges and Opportunities in the New Era” แก่พนักงานบริษัทประกันภัย จำนวน 2 ทุน โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จึงได้รับสมัครบุคลากรจากบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อคัดเลือกอบรมดังกล่าว โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1103



โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์รุ่นที่ 4

ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดอบรมในวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00น. ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวนาทิพย์ ไชยสอน โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1212

การจัดเก็บและนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพต่อกรมสรรพากร

กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 360 และ 364) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดให้บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพของ ผู้มีเงินได้ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส สำหรับผู้มีเงินได้ที่จะขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้มีเงินได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้ และให้บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยของผู้มีเงินได้ต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ เบี้ยประกันชีวิตเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ตามวิธีการที่กำหนดบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร <http://www.rd.go.th> โดยให้แจ้งภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารหรือแก้ไขใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งยินยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลการประกันภัยต่อกรมสรรพากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1202

การจัดทำฐานข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์ป้ายแดงประจำเดือนมกราคม 2563 ในโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้กับบริษัทสมาชิกได้สืบค้น โดยมีข้อมูลสะสมย้อนหลัง 15 ปี ประกอบด้วย

1. รถยนต์ขนาดเล็กที่เปิดตัวใหม่จำนวน 1 ยี่ห้อ 2 รุ่น 2 รุ่นย่อย มีข้อมูลสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2563 จำนวนทั้งสิ้น 55 ยี่ห้อ 615 รุ่น และ 4,594 รุ่นย่อย
2. รถยนต์ขนาดใหญ่ที่เปิดตัวใหม่จำนวน 1 ยี่ห้อ 1 รุ่น มีข้อมูลสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2563 จำนวนทั้งสิ้น 18 ยี่ห้อ 426 รุ่น

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบริษัทประกันภัยเข้าใช้งานโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) >>>[Click ที่นี่](#)<<< สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นายวิทยา มหาพรหม หรือนายธมกร ธนวัตพลชัย โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1211 หรือ1209

การอบรมหลักสูตร “Genius X Brain Skill for Success สมออัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล”

ชมรม Young Insurers Club กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “Genius X Brain Skill for Success สมออัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นสุดยอดเคล็ดลับวิชา การแบ่งประเภทคน ตามหลักวิทยาศาสตร์สมอง (Neuroscience) เพื่อทะยานสู่การเป็นสุดยอดผู้นำในยุคดิจิทัลแห่งวงการประกันภัย อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการศึกษาสมอง วิธีคิด เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการและวางระบบเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร จากกระบวนการคิดของสมองมนุษย์ ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวไศรดา หนูแย้ม โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1105

INSURANCE UPDATE

การรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน (ภาคบังคับ)

ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เชิญบริษัทประกันภัยที่สนใจเข้าร่วมรับประกันภัย 15 บริษัท ประชุมรับฟังการชี้แจงและหารือเรื่องการรับประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน (ภาคบังคับ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สมาคมฯ หลังจากนั้น สำนักงาน คปภ. ได้มีการเชิญบริษัทสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน (ภาคบังคับ) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปภ. นั้น

จากการประชุมดังกล่าว ทางสำนักงาน คปภ. ได้ประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากสมาคมฯ เช่น รูปแบบการรับประกันภัย ผู้บริหารโครงการรับประกันภัยประมงพื้นบ้าน และการจัดหาบริษัทรับประกันภัยต่อเพื่อประกอบการจัดทำโครงการเสนอทางภาครัฐ ขณะนี้สมาคมฯ ได้มีหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังบริษัทประกันภัยที่สนใจเข้าร่วมรับประกันภัย 15 บริษัทเรียบร้อยแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริพร บุญรัตน์มงคล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1201

INSURANCE PRODUCT

การจัดทำแบบและข้อความ ข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ หรือ Marine and Logistics Insurance แบบ File & Use ฉบับมาตรฐาน จำนวน 9 แบบ (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.001 – MC.009))

ด้วยที่ผ่านมาการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ไม่มีข้อกำหนดมาตรฐาน จึงต้องใช้ข้อกำหนดจากสถาบันต่างประเทศ อาทิ The International Underwriting Association (IUA) โดยขอความเห็นชอบผ่านคำสั่งนายทะเบียนที่ 53/2561 หรือ Marine and Logistics Insurance แบบ File & Use ซึ่งต้องยื่นขอรับการพิจารณาแบบและข้อความฯ มายังคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อพิจารณารับรองก่อนยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. และจากการพิจารณาแบบและข้อความฯ ที่ผ่านมามีแบบและข้อความฯ จำนวนมาก และมีหลายแบบซ้ำซ้อน ส่งผลให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำแบบและข้อความ ข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ ฉบับมาตรฐาน (STANDARD SPECIAL CLAUSE) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 9 แบบ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมคำขอความเห็นชอบจากบริษัทสมาชิกเพื่อยื่นต่อนายทะเบียน

ข้อกำหนด MARINE CYBER EXCLUSION และ MARINE CYBER ENDORSEMENT

ด้วยบริษัทสมาชิกได้แจ้งให้คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการประกันภัย Marine Cyber Exclusion และ Marine Cyber Endorsement จากบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ ทำให้หลายบริษัทต้องยื่นขอความเห็นชอบแบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยดังกล่าวใหม่ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงดำเนินการรวบรวมข้อกำหนดการประกันภัย Marine Cyber Exclusion และ Marine Cyber Endorsement ฉบับปี 2019 ซึ่งจัดทำโดย The Lloyd's Market Association (LMA) เพื่อให้ข้อกำหนดการประกันภัย ทั้ง 2 แบบ ได้ใช้เป็นมาตรฐานในการรับประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทประกันภัย เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยทางด้านไซเบอร์ และเพื่อลดขั้นตอน เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 53/2561 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมคำขอความเห็นชอบจากบริษัทสมาชิกเพื่อยื่นต่อนายทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันทภรณ์ คัมปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1203

EVENT & ACTIVITY

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563	ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์	โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับ	ห้องประชุม 501 ชั้น 5
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563		บุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563		กับการประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2 (วันที่ 1)	เวลา 9.00-16.00 น.
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563			
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563			
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563			
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563	ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	โครงการทัศนศึกษาดูงานระบบปฏิบัติการ คลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 09.00-12.30 น.
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง	ชมรม Young Insurers Club	หลักสูตร “Genius X Brain Skill for Success”	โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563		สมองอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหาร ในยุคดิจิทัล”	ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของ บริษัทประกันวินาศภัย	ประชุมชี้แจง “Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย”	ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เวลา 9.00-16.00 น.